



**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHỨA NHẬT**

*

Ngày 16-9-2018

Chúa nhật 24 Thường niên

Anh em bảo Thầy là ai?

LỜI CHỨA: Mc 8, 27-35

Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xêdarê Philipphê. Đọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”. Đức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

Rồi Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”.

(xem tiếp trang 2)

Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam



Tối ngày 9 tháng 9 năm 2018, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore, kiêm Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã đến Toà Tổng giám mục Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức tại Việt Nam.

Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội, đã cùng Đức cha Phụ tá Lôrenso Chu Văn Minh,

quý linh mục và tu sĩ đại diện Toà Tổng giám mục chào đón vị tân Đại diện.

Chiều ngày 10 tháng 9, vào lúc 14g, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cùng các thành viên Tổ Công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican đã tiếp Đức Tổng giám mục Marek Zalewski đến chào xã giao và trình Bồi bổ nhiệm thư tại trụ sở Bộ Ngoại giao. Sau lời chào mừng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã trình bày một số nội dung và kết quả từ vòng đàm phán thứ 6 của Tổ Công tác hỗn hợp hai nước, nhắc lại những quan tâm của Chính phủ Việt Nam trong tiến trình đàm phán ngoại giao và cam kết tạo tất cả điều kiện thuận lợi để Đại diện Toà thánh có thể thực hiện sứ mạng ngoại giao tại Việt Nam. Đức Tổng giám mục

(xem tiếp trang 2)

Đức Tổng giám mục Zalewski, Đại diện Toà Thánh, gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa Hà Nội



TGP HÀ NỘI – Ngay sau ngày đầu tiên đặt chân tới Hà Nội, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Tân Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã gặp gỡ các thành phần dân Chúa và chia sẻ với cộng đoàn trong Thánh lễ đồng tế tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội vào lúc 18g30 thứ Ba ngày 11/9/2018.

Sau khi chào thăm và trình Ủy nhiệm thư của Đức giáo hoàng cho Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đức Tổng giám mục Zalewski đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với linh mục đoàn và giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội.

Vào lúc 16g30, tại phòng hội Tòa Tổng giám mục, Đức Tổng giám mục

Zalewski đã gặp gỡ và nói chuyện với linh mục đoàn đang tham dự khóa thường huấn. Tại đây ngài đã có bài chia sẻ với linh mục đoàn xoay quanh mối tương quan giữa linh mục và giám mục địa phận, giữa linh mục và giáo dân.

Thánh lễ lúc 18g30 tại nhà thờ Chính tòa do Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, chủ tế. Đức Tổng giám mục Zalewski và linh mục đoàn đã đồng tế trong Thánh lễ này với sự tham dự của đông đảo nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em giáo dân.

Mở đầu Thánh lễ, Đức hồng y đã giới thiệu Đức Tổng giám mục Zalewski với toàn thể cộng đoàn. Đức hồng y bày tỏ niềm vui: “Ngày 21-5-2018, Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Đức Tổng giám mục làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Singapore và làm Đại diện của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chúng con vui mừng và biết ơn khi nhận được tin này. Vì như thế sự liên hệ hữu hình của Giáo hội tại Việt Nam

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

SUY NIỆM

“Còn anh em, anh em bảo Thấy là ai?” Đức Giêsu đặt câu hỏi trên cho các môn đệ sau khi họ đã ở với Ngài và được Ngài sai đi (x. Mc 3,14), sau khi họ đã thấy việc Ngài làm, nghe lời Ngài giảng. Hôm nay Đức Giêsu cũng đặt câu hỏi này cho tôi sau khi tôi đã theo đạo một thời gian dài, đã cầu nguyện và tham dự các bí tích... “Còn anh, anh bảo Thấy là ai?” Câu hỏi này nhắm thẳng vào tôi, đòi tôi phải trả lời. Tôi không được trả lời qua loa hay máy móc. Câu trả lời của tôi phải bắt nguồn từ một kinh nghiệm, kinh nghiệm gặp gỡ và quen biết Đức Giêsu. Chẳng nên theo một người mà mình không quen và tin tưởng.

Đời tin hữu là một hành trình tìm kiếm không ngừng để khám phá ra khuôn mặt luôn mới mẻ của Đức Giêsu. Ngài thật là một mẫu nhiệm khôn dò và quá phong phú. Chúng ta chỉ mon men đến gần, nhưng không sao múc cạn được mẫu nhiệm ấy. Phải thanh lọc những hình ảnh ta vốn có về Ngài. Người làng Nadarét cứ nghĩ Đức Giêsu chỉ là bác thợ. Gioan Tẩy Giả nghĩ Ngài là một Mêsia vinh quang toàn thắng. Phải gạt bỏ cái biết cũ về Ngài để đón nhận một Đức Kitô khác, vượt xa điều mình nghĩ. “*Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa*”. Cần trở nên trẻ thơ để nhận ra khuôn mặt thật của Giêsu.

Hôm nay, chúng ta dễ dàng trả lời như Phêrô: “Thấy là Đức Kitô”, và hơn Phêrô: “Thấy là Ngôi Lời nhập thể, là Con Thiên Chúa”. Nhưng vấn đề không phải chỉ là trả lời đúng câu hỏi mà còn là sống tận căn thân phận của Thấy. Ngay sau khi loan báo con đường khổ nạn mình sắp đi, Đức Giêsu loan báo con đường dành cho người môn đệ. Môn đệ chỉ có một con đường, con đường của Thấy. Thấy đã sống phận người với tất cả bấp bênh tăm tối, tôi có dám sống phận người của tôi trong niềm vui không? Thấy đã chịu chết vì làm chứng cho sự thật, tôi có dám hiến mạng tôi vì Thấy và vì Tin Mừng không? Thấy đã vượt qua đau khổ để vào vinh quang bất diệt, tôi có dám chọn

(xem tiếp trang 3)

Đại diện Toà Thánh đến Việt Nam

Zalewski cảm ơn Thứ trưởng cùng các cơ quan, lãnh đạo ngành và các chuyên viên liên hệ đã tiếp đón và đóng góp vào tiến trình thiết lập quan hệ ngoại giao song phương.

Cùng ngày, vào lúc 17g30, ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ đã tiếp Đức Tổng giám mục Đại diện Toà Thánh tại Văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đức cha Marek Zalewski đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Sứ thần tại Singapore, kiêm Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam vào ngày 21 tháng 5 năm 2018. Ngày 12 tháng 7 năm 2018, ngài đã đến nhận nhiệm sở tại Singapore.

Đức Tổng giám mục Zalewski, Đại diện Toà Thánh, gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa Hà Nội

với Tòa thánh và với Đức Thánh Cha; cũng như tình thương mà Đức Thánh Cha dành cho chúng con và quê hương chúng con luôn được thể hiện một cách rõ ràng. Khi được chọn làm giám mục ngài đã chọn khẩu hiệu ‘*Lumen vitae Christus - có nghĩa Chúa Kitô ánh sáng của sự sống*’. Chúng con tin rằng ngài sẽ giúp chúng con luôn đi trong ánh sáng là Đức Kitô để được sống và được sống dồi dào. Chúng con xin kính chúc Đức Tổng giám mục, lần đầu tiên đến đất nước của chúng con, được sức khỏe và bình an, được niềm vui và hạnh phúc; và sứ vụ mà Đức Thánh Cha trao phó được hoàn thành một cách tốt đẹp”.

Đức hồng y mời gọi cộng đoàn cầu nguyện trong Thánh lễ cho cuộc thường huấn của linh mục đoàn, cho Đức Thánh Cha, cho Giáo hội, và đặc biệt cho Đức Tổng giám mục Zalewski.

Sau phần công bố Lời Chúa, Đức Tổng giám mục Zalewski đã tiến tới giảng dài và lên tiếng chia sẻ với cộng đoàn. Ngài chia sẻ bằng tiếng Anh và linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ chuyển dịch sang tiếng Việt.

Trước hết ngài ngỏ lời chào mọi thành phần dân Chúa đang hiện diện, đồng thời ngài cảm ơn Đức Thánh Cha đã gửi ngài tới “đất nước thân yêu của anh chị em”.

Nói về sứ vụ của mình, Đức Tổng giám mục khẳng định: “Sứ vụ của Đại

Trong chuyến viếng thăm Việt Nam chính thức lần đầu tiên, từ ngày 9 đến 15 tháng 9, Đức Tổng giám mục Zalewski sẽ dâng Thánh lễ tại Nhà thờ Chính toà Hà Nội lúc 18g ngày 11 tháng 9 và gặp linh mục đoàn của Tổng giáo phận. Ngày 12 tháng 9, quý Đức cha trong Giáo tỉnh Hà Nội sẽ đến chào vị tân Đại diện tại Toà Tổng giám mục. Chiều ngày 13 tháng 9, Đức Tổng giám mục Zalewski sẽ đến thăm và nói chuyện tại Đại chủng viện Hà Nội.

Sau chuyến đi đầu tiên này, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski sẽ trở lại Việt Nam nhân dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Mỹ Tho từ ngày 24 đến 28 tháng 9 năm 2018. ■

diện Tòa thánh luôn gắn liền với sứ vụ của thánh Phêrô tông đồ, đó là sứ vụ của Đức Thánh Cha. Trách vụ của tôi tại Việt Nam là để đảm bảo mối dây hiệp thông giữa các giám mục, giữa giám mục với linh mục đoàn của mình, giữa giám mục và cộng đồng dân Chúa, giữa hàng giáo phẩm Việt Nam với Giám mục Rôma là Đức Thánh Cha”. Một trách vụ nữa là ngài bảo đảm mối dây hiệp nhất giữa các Giáo hội địa phương với Đức Thánh Cha và với cả chính quyền dân sự tại Singapore cũng như tại Việt Nam.

Chia sẻ Lời Chúa về đoạn Chúa chọn 12 Tông đồ trong Tin Mừng theo thánh Luca, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh đến tinh thần cầu nguyện trong Tin Mừng Luca. Ngài phân tích Lc 6,12-19 thành 2 đoạn: đoạn một nói về niềm vui của các Tông đồ và đoạn hai nói về niềm vui của những người dân.

Từ việc Chúa Giêsu đã cầu nguyện rất nhiều trước khi chọn các tông đồ, ngài mời gọi cộng đoàn hãy luôn biết chìm đắm trong cầu nguyện trước mọi việc như chính Chúa Giêsu đã cầu nguyện.

Trong đoạn hai nói đến Chúa Giêsu vừa là Chúa vừa là người. Chúa Giêsu không từ chối bất cứ ai. Và bất cứ ai khi đụng chạm đến Chúa Giêsu thì đều được chữa lành. Từ đó ngài mời gọi cộng đoàn hãy đến với Chúa Giêsu.

Thánh lễ kết thúc lúc 20g. Sau Thánh lễ, Đức Tổng giám mục đã dùng cơm tối cùng Đức hồng y, Đức cha Phụ tá và toàn thể linh mục đoàn. ■

DHY João Braz de Aviz khai mạc Đại hội Liên Tu hội Đời Châu Á



TGP SÀI GÒN – “Tôi và các bạn đã nhận được đời sống Kitô hữu và sứ vụ. Chúng ta cùng được mời gọi để đón nhận Chúa Thánh Thần và loan báo Tin Mừng cho muôn dân”. DHY João Braz de Aviz đã kết thúc bài giảng như trên, khi ngài chủ tế Thánh lễ khai mạc Đại hội Liên Tu hội Đời Châu Á vào lúc 8g00 thứ Ba 04.9.2018 tại hội trường Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục giáo phận Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam - cùng với quý cha đặc trách tu sĩ và linh hướng các tu hội đời.

Thánh lễ khai mạc

Đến tham dự Thánh lễ có đông đảo thành viên tu hội đời tại Châu Á.

Bắt đầu giảng lễ, DHY Bộ trưởng nhắc đến tâm tình của Thánh Phaolô: Mỗi người có hai khuynh hướng, sống theo xác thịt và sống theo Chúa Thánh Thần. Ngài liệt kê những hành động dựa theo khuynh hướng xác thịt mà chúng ta cần vượt qua: ham muốn xác thịt, không trong sạch, không theo lề luật, thờ ngẫu tượng, bói toán, thù hằn, ghen tức, giận dữ, chia rẽ, ganh tỵ, nghiện rượu. Vượt qua điều này không quá khó, vì khi làm theo xác thịt lần đầu thấy sung sướng, nhưng sau đó thấy lương tâm áy náy, tiếc nuối.

Sống theo Thánh Thần có: Tình yêu, niềm vui, bình an, kiên nhẫn, lòng tốt, quảng đại, trung tín, hiền từ, tự kiểm soát. Dựa vào sức riêng chúng ta rất khó vượt qua. Khi Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho ta, Người cũng ban sứ vụ: “Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai các con”. Tôi và các bạn đã nhận được đời sống Kitô hữu và sứ vụ. Chúng ta cùng được mời gọi để đón nhận Chúa Thánh Thần và loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

DHY João Braz de Aviz phát biểu với Đại hội

Thánh lễ kết thúc lúc 9g15. Sau khi nghỉ giải lao, cha Tôma Vũ Quang

Trung đã giới thiệu các tu hội đời (THĐ) đang hoạt động tại Việt Nam với DHY. Đầu năm 2018, có 26 THĐ hoạt động và hiện diện tại Việt Nam, trong số đó có 4 THĐ nam và 22 THĐ nữ: Hà Nội có 4 THĐ, Huế có 4 THĐ và Sài Gòn có 18 THĐ.

Tiếp lời cha Tôma, DHY Bộ trưởng đã có bài nói chuyện với các đại biểu: “Đối với tôi thật là quan trọng khi được thăm viếng nơi các bạn sống và đem phước lành của Đức Thánh Cha đến với các bạn. Thời gian nửa giờ rất ngắn để nói về THĐ. Các bạn có thể tìm hiểu về những điều đó trong cuốn sách “*Consecrated Secularity*”. Tôi mong các bạn sẽ đọc kỹ để hiểu”.

Ngài diễn giảng: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là Đức Thánh Cha muốn đặt ra một cơ cấu rõ ràng cho THĐ. Ngài nói bảy năm qua THĐ đã làm rất nhiều điều tốt lành cho Giáo hội, các bạn cần dũng cảm để sống trong thế giới này. Có một số người sống đơn độc, một số sống trong cộng đoàn rất nhỏ, và một số sống như người khác. Sống như vậy mỗi người kiên trì ngắm Thiên Chúa, nhìn ngắm vẻ đẹp thế giới, nhờ vậy các bạn sống thanh thản thiêng liêng với Thiên Chúa. Khi Giáo hội công nhận ơn gọi chúng ta, thì THĐ không nhỏ nhưng lớn lao trong thế giới. Đó là sứ mạng loan báo Tin Mừng rất cụ thể vẫn liên tục với tất cả chúng ta”.

Ngài nói tiếp: “Thành viên trong các THĐ thường nữ đông hơn nam, có giáo dân, có giáo sĩ và có cả Tổng giám mục. Nét rất đẹp là mẫu nhiệm nhập thể giữa lòng thế giới. Chúa Giêsu đã không sinh ra trong đền thờ mà ở giữa mọi người, có một nghề và sống giữa những người nghèo. Các bạn cũng vậy, đừng lẫn lộn đời sống mình với người khác, như đồng bạc các có hai mặt, không thể lật từ mặt nọ sang mặt kia. Một số bạn không diễn tả được căn tính của THĐ là hiện diện giữa thế giới này trong nhiều hình thức khác nhau, tùy theo văn hóa, gia đình, nghề nghiệp và ngay cả trong lòng Giáo hội. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta phải sống xác tín giữa lòng thế giới, trên nền tảng Chúa ban qua bí tích Rửa Tội. Chúa Cha và sức mạnh Chúa Thánh Thần giúp ta tin theo Chúa Giêsu, đừng nên so

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

con đường khiêm hạ và nghèo khó không?

“Người ta bảo Thầy là ai?” Ta cần biết cái nhìn của con người hôm nay về Đức Giêsu. Nhiều cái nhìn đúng nhưng chưa đủ. Truyền giáo là giúp người ta biết đúng và đủ về Ngài. Không phải là cái biết lý thuyết trong sách vở, nhưng là cái biết thân tình của người môn đệ. Cuộc sống của ta vén mở căn tính của Đức Giêsu. Dung mạo của ta phải mang nét đặc trưng của Ngài. Đức Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Cha” (Ga 14,9). Chúng ta ao ước nói: “Ai thấy tôi là thấy Đức Giêsu”.

CẤU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Chúa đã làm người như chúng con, nên Chúa hiểu gánh nặng của phận người.

Cuộc đời đầy cạm bẫy mời mọc mà con người lại yếu đuối mong manh.

Hạnh phúc thường được trộn bằng nước mắt, và giữa ánh sáng, cũng có những bóng mờ đe dọa.

Lạy Chúa Giêsu, nếu có lúc con mệt mỏi và xao xuyến, xin nhắc con nhớ rằng trong Vườn Dầu

Chúa đã buồn muốn chết được. Nếu có lúc con thấy bóng tối bủa vây, xin nhắc con nhớ rằng trên thập giá Chúa đã thốt lên: Sao Cha bỏ con?

Xin nâng đỡ con, để con đừng bỏ cuộc. Xin đồng hành với con, để con không cô đơn.

Xin cho con yêu đời luôn dù đời chẳng luôn đáng yêu.

Xin cho con can đảm đối diện với những thách đố vì biết rằng cuối cùng chiến thắng thuộc về người có niềm hy vọng lớn hơn. Amen. ■

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

sánh hoặc lẫn lộn với ơn gọi khác. Chúa không tạo ra lẫn lộn mà tạo ra hài hòa với các ơn gọi khác. Đừng mặc như tu sĩ vì ta ở giữa đời. Ai muốn mặc tu phục thì vào dòng tu. Các bạn bình thường như các người khác, cứ làm đẹp như người ta, nhưng điều

(xem tiếp trang 4)

ĐHY João Braz de Aviz khai mạc Đại hội Liên Tu hội Đồi Châu Á

quan trọng là các bạn có chính mẫu nhiệm Chúa Kitô trong Đức tin của mình”.

Sau khi nghỉ trưa, ĐHY Bộ trưởng trở lại với Đại hội vào lúc 13g40. Ngài nói về khía cạnh khác liên quan đến đời sống THĐ. Một tu hội không được Giáo hội công nhận thì không hiện hữu. Phải có Giám mục giáo phận hoặc Tòa Thánh công nhận một lần cho mãi mãi. Theo Chúa và được Giáo hội hướng dẫn suốt đời. THĐ là ơn gọi cá biệt nhưng sống liên đới trong cộng đoàn. Sống trong THĐ với tính cách môn đệ của Chúa, bằng cả trái tim và với những cảm xúc từ nội tâm.

Một khía cạnh khác là trong gia đình, chia sẻ những khó khăn, đau khổ, chia cách, khó khăn kinh tế, điều kiện nhà cửa và những yếu tố khác. Giữa những giảng dạy, mâu thuẫn và cả những cám dỗ đi ngược dòng, những nghịch cảnh trong những tình huống khác nhau. Dĩ nhiên các điều đó gây nhiều đau khổ nhưng ơn gọi này là một lối đi giữa lòng thế giới.

Khi một linh mục sống ơn gọi THĐ, ngài trở nên sự trợ giúp cho các bạn khác, ra sức phục vụ Dân Chúa, nhưng không có nghĩa là dấn thân vào nghề nghiệp chuyên môn. Trong vai trò thành viên, ngài có trách nhiệm giúp thăng tiến về phía trước và yêu mến mọi người. Làm việc để thánh hóa thế giới, chăm sóc và bảo vệ thiên nhiên. Có một trái tim nhạy cảm mở ra với mọi người, giúp họ sống thực tại của nhân sinh. Và điểm chính yếu là cử hành Thánh Thể giúp tu hội của mình.

Những thách đố: Phải xác tín lối sống của mình với thế giới về tất cả những điều liên quan đến sự không thể thỏa hiệp như những tín hữu dâng mạng sống mà không chối bỏ Đức tin. Hai điều nên nhớ:

– Quan tâm đến sự hiệp thông trong tu hội.

– Trong bối cảnh đa dạng, toàn cầu hóa: hiệp nhất không phải là đồng nhất, hiệp nhất là nối kết hài hòa những khác biệt nhau.

Còn nhiều điều hay trong sách không thể nói hết, các bạn có giờ hãy đọc sách để rõ mọi sự. Nếu sách được dịch ra rất có lợi cho chúng ta. ĐHY đề nghị ban điều hành dịch sách

Hội đồng Hồng y tư vấn nhóm họp Khoá thứ 26

VATICAN – Toà Thánh sắp đưa ra những “giải thích” về vụ việc của Đức Tổng giám mục Viganò: điều này được công bố trong Thông cáo của Hội đồng Hồng y Tư vấn – đang nhóm họp khoá thứ 26 tại Vatican –, cùng với thông tin sẽ thay đổi cơ cấu và thành phần của Hội đồng.

Toà Thánh đang chuẩn bị một bản trả lời với những giải thích cần thiết cho chứng từ dài 11 trang của Đức Tổng giám mục Viganò, công bố ngày 26/8 vừa qua. Trong bản chứng từ, vị cựu Sứ thần Toà Thánh tại Hoa Kỳ đưa ra các cáo buộc đối với ba Đức giáo hoàng gần đây và các cộng tác viên của các ngài, đồng thời kêu gọi Đức giáo hoàng Phanxicô từ nhiệm.

Trên đây là một trong các nội dung của Thông cáo do Phòng Báo chí Toà thánh công bố vào chiều thứ Hai 10 tháng Chín, khi kết thúc phiên họp đầu tiên của khoá họp thứ 26 của Hội đồng Hồng y Tư vấn.

Đoạn cuối Thông cáo cho biết “các Hồng y hoàn toàn liên đới với Đức giáo hoàng Phanxicô trước những gì đã xảy ra trong những tuần lễ mới đây, được biết rằng trong cuộc tranh luận đang diễn ra Toà Thánh sắp trình bày những giải thích khả dĩ và cần thiết”. Như thế, Vatican, dưới ánh sáng của tài liệu hiện có trong văn khố, sắp công bố một số “giải thích khả dĩ và cần thiết”.

Nhưng đã có nhiều điểm phát sinh kể từ khoá họp đầu tiên của Hội đồng, như có những cơ quan đã đề nghị từ lâu: kết luận của khoá làm việc về dự thảo Tông hiến – vốn sẽ về lại bộ mặt của Giáo triều Roma – thực tế sẽ là dịp để Đức Thánh Cha thực hiện một số thay đổi trong Hội đồng Tư vấn gồm 9 vị Hồng y.

“Hội đồng Hồng y, đang chuẩn bị trình cho Đức Thánh Cha dự án cải



tổ Giáo triều Roma được phác thảo trong 5 năm hoạt động đầu tiên, và để tiếp tục, sẽ quyết định xin Đức Thánh Cha nhận định về công việc, cơ cấu và thành phần của chính Hội đồng, có xem xét đến vấn đề tuổi cao của một số thành viên”.

Về yếu tố “cao tuổi”, có thể các vị Hồng y sau đây sẽ không còn ở trong Hội đồng Hồng y tư vấn: *Francisco Javier Errazuriz* (người Chilê, 85 tuổi, đang ở tâm bão của vụ bao che cho thủ phạm lạm dụng tình dục tai tiếng nhất của Chilê là cựu linh mục Fernando Karadima), *George Pell* (Úc, 77 tuổi, vẫn là Chủ tịch Quốc vụ viện Kinh tế, nhưng đã rời khỏi Vatican từ lâu cũng như không còn làm việc trong Hội đồng Tư vấn vì đang hầu toà tại Australia do các cáo buộc lạm dụng trẻ em) và *Laurent Monsengwo Pasinya* (Cộng hoà Dân chủ Congo, sẽ được 79 tuổi vào ngày 7 tháng Mười sắp tới).

Cuối cùng, Hội đồng Hồng y Tư vấn chúc mừng Đức hồng y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, về kết quả tốt đẹp của Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ IX mới diễn ra tại Dublin.

Dưới sự chủ trì của Đức giáo hoàng, khoá họp thứ 26 của Hội đồng Hồng y Tư vấn sẽ tiếp tục cho đến thứ Tư 12/09. Khoá họp đầu tiên diễn ra từ ngày 1 đến ngày 3 tháng Mười 2013 và khoá họp lần trước từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Sáu 2018. ■

(*Vatican Insider*, 10/09/2018)

“*Consecrated Secularity*” để gửi đến các Giám mục và tất cả mọi người.

Sau bài phát biểu của ĐHY, các đơn vị tự giới thiệu về Tu Hội Đồi của mình. Kế tiếp là phần trình bày của chị Fernandes Lilly về đề tài “Chia Sẻ Niềm Hy Vọng và Thành Tựu”.

Vào lúc 16g45, ĐHY và Thư ký của ngài đã từ già Đại hội để đến thăm Đại Chung viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau đó, ngài thăm nhà thờ Chính tòa Sài Gòn, thăm Nhà Mẹ và ăn tối với các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Sài Gòn. ■

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.com,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang
hdgmvietnam.com theo dạng pdf**